

**BÁO CÁO**  
**Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9**  
**và chương trình công tác tháng 10 năm 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN**

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác; trong tháng 9/2024, lãnh đạo UBND huyện đã chủ trì và dự các cuộc họp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó một số hoạt động đáng chú ý:

Họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để triển khai dự án Cầu huyện 2 và đường dẫn. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Họp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động du lịch không đúng quy định. Họp liên tịch thông qua Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 22 HĐND huyện. Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc khảo sát vị trí xây dựng Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự và nhà ở dân quân thường trực các xã, thị trấn. Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác Diễn tập PCTT-TKCN huyện Vạn Ninh năm 2024. Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động hè năm 2024. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về giải quyết các vướng mắc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Họp nghe Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về chủ trương bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm viên chức quản lý ngành giáo dục. Họp triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Làm việc với Sở Lao động – TBXH về thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Vạn Thạnh. Làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực VIII. Họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình biên chế và đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn

Trong tháng, UBND huyện đã ban hành 163 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện; 207 Quyết định của UBND huyện; 309 Thông báo; 43 Báo cáo; 450 văn bản hành chính thông thường và một số chỉ đạo khác trên phần mềm Eoffice, trong đó đáng chú ý một số nội dung sau:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã; rà soát, kiểm tra lại danh mục dự án đề xuất ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện năm 2024; đề xuất tổ chức họp HĐND huyện đột xuất để thông qua chủ trương đầu tư các dự án phát sinh mới từ nguồn vốn bổ sung có mục của ngân sách tỉnh, huyện và Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép UBND huyện Vạn Ninh tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên Phần mềm Một cửa.

- Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện lấy ý kiến đối với đề nghị gia hạn dự án Nuôi thương phẩm cá biển của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, động đất, tai nạn lao động; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024 (Đợt 1); kết quả triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2024; thông tin về Triển lãm thương mại quốc tế UP 2024 tại Ấn Độ; hướng dẫn lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa năm 2024, vụ Đông Xuân 2024 - 2025 và Hè Thu năm 2025; Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Vạn Ninh giai đoạn 2024-2025; khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đề xuất, giới thiệu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; triển khai lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; phối hợp tham mưu triển khai Luật Nhà ở 2023 liên quan đến nội dung về hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện về việc đề nghị cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật" năm 2025; khẩn trương triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID.

- Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình ăng ten trạm thu phát sóng di động viễn thông, tháp truyền thanh truyền hình trong mùa mưa, bão năm 2024; triển khai Khung kỹ năng số cơ bản và khung chương trình bồi dưỡng phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn (phiên bản 1.0).

- Phòng Y tế tham mưu UBND huyện tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống NĐTP trong mùa hè và mùa bão, lụt; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi.

## **II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 NĂM 2024**

### **1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp**

Cây lúa vụ Mùa năm 2024 đã gieo khoảng 670 ha/1.575 ha, đạt 42,54% so với kế hoạch. Đến nay, đã thực hiện chuyển đổi 70 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm như dưa hấu, dưa lê, bí đỏ, bắp, đậu phộng, khoai sắn, sắn nước (tại các xã Vạn Phước 12ha, Vạn Khánh 25ha, Vạn Bình 10ha, Vạn Phú 10ha, Xuân Sơn 01ha và Vạn Thắng 12ha).

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiêm phòng, phun thuốc, kiểm tra các điểm giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại phòng chống dịch... theo quy định.

Trong tháng, sản lượng thủy sản toàn huyện đạt 1.888 tấn, nâng tổng sản lượng từ đầu năm đến nay thực hiện 11.827 tấn đạt 99,39% kế hoạch và bằng 94,58% cùng kỳ; trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác 5.447 tấn đạt 68,95% kế hoạch và giảm 0,98% so cùng kỳ, Sản lượng nuôi trồng 6.380 tấn đạt 159,5% kế hoạch và giảm 9,81% so cùng kỳ.

Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản di dời vào các vùng được cho phép nuôi trồng, xử lý vi phạm trường hợp không chấp hành; tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện Vạn Ninh năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; củng cố, kiện toàn các tổ đội, phương tiện máy móc phục vụ phòng cháy, chữa cháy. Trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng. Tính đến nay 03 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 2017 với số lâm sản tịch thu 2,121 m<sup>3</sup> gỗ xẻ các loại, tổng số tiền thu nộp ngân sách 03 triệu đồng.

### **2. Công nghiệp, TTCN, GTVT, xây dựng**

- Trong tháng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 87.700 triệu đồng, nâng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2024 được 540.403 triệu đồng, bằng 74,42 % kế hoạch và tăng 13,72 % so cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế cá thể 333.425 triệu đồng tăng 6,33% cùng kỳ năm trước.

- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng những công trình và hoàn tất thủ tục quyết toán công trình năm 2023, triển khai xây dựng các công trình năm 2024 theo kế hoạch.

- Hoạt động vận tải trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định, hệ thống xe khách đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm: tình trạng học sinh sử dụng xe máy, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe đối với người tham gia giao thông...

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; trong tháng đã cấp 08 giấy phép xây dựng, nâng tổng số từ đầu năm đến UBND huyện đã cấp 92 giấy phép xây dựng nhà ở cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn.

### **3. Tài nguyên, môi trường**

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên – khoáng sản, tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai. Triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Triển khai công tác chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 và kiểm kê đất đai năm 2024. Tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách.

### **4. Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm:**

**- Triển khai thực hiện dự án Cao tốc thành phần Vân Phong – Nha Trang đảm bảo theo kế hoạch, đúng quy định. Đến nay, tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng dự án như sau:**

+ Hệ thống điện cao thế 110kV: 07 vị trí giao chéo với đường Cao tốc. Tổng vị trí cột xây dựng mới tuyến chính là 33 cột, tuyến tạm là 05 cột. Hiện đã có mặt bằng thi công (vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất đồng ý bàn giao mặt bằng trước) được 33/33 cột tuyến chính và 05/05 cột tuyến tạm. Móng trụ tuyến chính: Đã hoàn thành 33/33 móng. Móng trụ tuyến tạm: Đã hoàn thành 05/05 móng. Dựng trụ: Đã dựng xong 28 trụ (trong đó 23 trụ tuyến chính và 05 trụ tuyến tạm).

+ Hệ thống điện cao thế 220kV: Có 07 vị trí giao chéo với đường Cao tốc. Tổng vị trí cột xây dựng mới tuyến chính là 28 cột, tuyến tạm là 12 cột. Hiện đã có mặt bằng thi công (vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất đồng ý bàn giao mặt bằng trước) được 28/28 cột tuyến chính và 12/12 cột tuyến tạm. Móng trụ tuyến chính: Đã hoàn thành 28/28 móng. Móng trụ tuyến tạm: Đã hoàn thành 12/12 móng. Đã dựng xong 32 trụ (trong đó 22 trụ tuyến chính và 10 trụ tuyến tạm).

**- Dự án di dời và tái định cư khu vực phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh:**

Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 329/QĐ-KKT ngày 13/9/2024 và đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 07/8/2024

của UBND huyện Vạn Ninh. Dự kiến trong tháng 10/2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Quản lý đô thị đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu vực địa ông Cử theo quy trình rút gọn (gọi là quy hoạch tổng thể mặt bằng) tại Điều 1 Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3710/UBND-VP ngày 13/9/2024.

Kế hoạch vốn của dự án đã được UBND huyện đăng ký thực hiện tại Công văn số 3749/UBND-TCKH ngày 17/9/2024 là 40.000 triệu đồng.

Dự kiến sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt sẽ triển khai công tác thu hồi đất để thực hiện dự án và lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

#### **- Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng – giai đoạn 1:**

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành tại văn bản số 2033/KKT-QLQH XD ngày 19/8/2024. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng (đại diện chủ đầu tư) đang tiếp thu và giải trình các nội dung góp ý (nếu có) và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để lấy ý kiến góp ý của các sở ngành (lần 2).

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án đồng thời với việc triển khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực Khu tái định cư Vạn Thắng tại Văn bản số 2335/KKT-QLQH XD ngày 18/9/2024.

Và, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh (đại diện chủ đầu tư) đã tiến hành ký kết hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đang làm việc với đơn vị trích đo địa chính, và hoàn tất thủ tục để tham mưu UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất.

Kế hoạch vốn của dự án đã được UBND huyện đăng ký thực hiện tại Công văn số 3749/UBND-TCKH ngày 17/9/2024 là 14.000 triệu đồng.

Dự kiến khi hoàn thiện các nội dung góp ý của các sở, ban, ngành (lần 2) để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định và phê duyệt dự án trong tháng 10/2024.

#### **- Dự án Mở rộng cơ sở HTKT Khu tái định cư Ninh Mã - giai đoạn 2:**

Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong đang lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành tại Văn bản số 2003/KKT-QLQH XD ngày 13/8/2024. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng (đại diện chủ đầu tư) đang tiếp thu và giải trình các nội dung góp ý và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để lấy ý kiến góp ý của các sở ngành (lần 2). Bên cạnh đó, đang triển khai công tác đánh giá tác động môi

trường của dự án. Kế hoạch vốn của dự án đã được UBND huyện đăng ký thực hiện tại Công văn số 3749/UBND-TCKH ngày 17/9/2024 là 200 triệu đồng.

Trong thời gian tới, hoàn thiện các nội dung góp ý của các sở, ban, ngành để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định và phê duyệt dự án trong tháng 10/2024.

**- Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa:**

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (đại diện chủ đầu tư) đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi lấy ý kiến góp ý của các sở ngành (lần 2) gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3765/UBND-TTPTQĐ ngày 18/9/2024 và tham mưu UBND huyện trình Sở Kế hoạch và Đầu tư (Hội đồng thẩm định) thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 18/9/2024.

Kế hoạch vốn của dự án đã được UBND huyện đăng ký thực hiện tại Công văn số 3249/UBND-TCKH ngày 21/8/2024 là 30.000 triệu đồng.

Dự kiến trong tháng 10/2024, Hội đồng thẩm định tỉnh sẽ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

**- Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ dự án Nâng cấp và làm mới Đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (Đoạn 2):**

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (đại diện chủ đầu tư) đang tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý của các sở, ngành theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3520/SKHĐT-TĐ ngày 16/8/2024. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi để gửi lấy ý kiến góp ý của các sở ngành lần 2. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ tiếp thu các nội dung góp ý và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Kế hoạch vốn của dự án đã được UBND huyện đăng ký thực hiện tại Công văn số 3249/UBND-TCKH ngày 21/8/2024 là 200 triệu đồng.

Dự kiến hoàn thành công tác thẩm định và trình phê duyệt dự án trong tháng 10/2024.

## **5. Về công tác triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách:**

**- Dự án Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã:**

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 về quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Do vậy, dự án Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã đã đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất

đai 2024. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã có văn bản trả lời về việc xác định nguồn thực hiện trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất của dự án Khu đô thị cao cấp Cổ Mã tại Công văn số 4578/STC-QLNS ngày 11/9/2024.

**- Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng:**

Hiện nay nhà đầu tư chưa thực hiện bàn giao ranh giới và cọc mốc để triển khai công tác thu hồi đất.

**- Khu đô thị mới Cao cấp Tu Bông:**

Đang triển khai công tác trích đo địa chính nên chưa đủ cơ sở triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất.

**- Khu đô thị mới Cao cấp Đầm Môn:**

Đang triển khai công tác trích đo địa chính nên chưa đủ cơ sở triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất.

**6. Thương mại, Tài chính, giải ngân**

**6.1 Thương mại:**

Nhìn chung tình hình thị trường trong tháng ổn định, không có tình trạng găm hàng chờ tăng giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 800.069 triệu đồng tăng 9,9% so tháng trước, tính chung 9 tháng đầu năm đạt 6.162.655 triệu đồng.

**6.2 Thu, chi ngân sách:**

- Về tình hình thu - chi ngân sách nhà nước (tính đến ngày 25/9/2024)

Tổng các khoản thu trong cân đối trên địa bàn huyện: 132.688/160.000 triệu đồng, đạt 82,93% kế hoạch. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh: 51.644/48.500 triệu đồng, đạt 106,48% kế hoạch; Lệ phí trước bạ: 15.601/20.000 triệu đồng, đạt 78,01% kế hoạch; Thuế thu nhập cá nhân: 17.196/21.630 triệu đồng, đạt 79,50% kế hoạch; Phí, lệ phí: 7.571/7.000 triệu đồng, đạt 108,16% kế hoạch; Thu tiền sử dụng đất: 27.807/48.500 triệu đồng, đạt 57,33% kế hoạch; Thu khác trung ương: 5.238/3.920 triệu đồng, đạt 133,62% kế hoạch; Thu khác cấp tỉnh: 184/880 triệu đồng, đạt 20,91%; Thu khác cấp huyện: 826/600 triệu đồng, đạt 137,67% kế hoạch; Thu khác cấp xã: 1.704/600 triệu đồng, đạt 284,00% kế hoạch; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 3.858/7.000 triệu đồng, đạt 55,11% kế hoạch.

Tổng các khoản chi trong cân đối trên địa bàn huyện: 545.019/674.976 triệu đồng, đạt 80,75% kế hoạch. Trong đó, Chi đầu tư phát triển: 111.351/103.604 triệu đồng, đạt 107,48% kế hoạch; Chi thường xuyên: 433.668/558.137 triệu đồng, đạt 77,70% kế hoạch.

### **6.3 Về công tác giải ngân các nguồn vốn:**

Tổng nguồn vốn đầu tư công được giao theo kế hoạch năm 2024 trên địa bàn huyện (bao gồm nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện và xã) là: 280.300 triệu đồng; trong đó Nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 176.696 triệu đồng; Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là: 103.604 triệu đồng. Tính đến ngày 25/9/2024 toàn huyện đã giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao là 176.799 triệu đồng/280.300 triệu đồng, đạt 63,07% so với kế hoạch giao.

- Về giải ngân vốn đầu tư công do ngân sách Trung ương, tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã: Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã được giao kế hoạch là: 175.496 triệu đồng, tính đến 26/9/2024 các chủ đầu tư đã giải ngân 109.737 triệu đồng/175.496 triệu đồng, đạt 62,53%; gồm:

+ Nguồn vốn trung ương hỗ trợ: đã giải ngân 47.258 triệu đồng/79.227 triệu đồng, đạt 59.65%.

+ Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ: đã giải ngân 62.479 triệu đồng/96.269 triệu đồng đạt 64,90% kế hoạch.

- Về giải ngân nguồn vốn cấp huyện, xã quản lý: Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 do cấp huyện, xã quản lý theo kế hoạch giao: 103.604 triệu đồng; tính đến 26/9/2024 đã giải ngân 67.062 triệu đồng/103.604 triệu đồng, đạt 64,73% so với kế hoạch được giao gồm:

+ Nguồn vốn do cấp huyện quản lý giải ngân 52.396 triệu đồng/83.807 triệu đồng, đạt 62,52% kế hoạch (Trong đó: Nguồn vốn XDCB tập trung đã giải ngân 33.662 triệu đồng/41.854 triệu đồng, đạt 80,43% kế hoạch; Nguồn vốn CQSDĐ: đã giải ngân 18.734 triệu đồng/41.953 triệu đồng, đạt 44,65% kế hoạch).

+ Nguồn vốn phân cấp cho cấp xã quản lý đã giải ngân 14.666 triệu đồng/19.798 triệu đồng, đạt 74,08% kế hoạch (trong đó: nguồn XD CBTT 12.843 triệu đồng/13.250 triệu đồng, đạt 96,93%; nguồn thu tiền SDD: 1.823 triệu đồng/6.547 triệu đồng, đạt 27,84% kế hoạch vốn).

### **7. Văn hóa - Xã hội**

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tuyên truyền tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại bệnh dịch ở người; tuyên truyền Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024).

- Tiếp tục triển khai chuyển đổi số huyện Vạn Ninh. Kết quả, tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của các ngành và lĩnh vực ưu tiên:

+ **Kết quả thực hiện Đề án 06:** Công an huyện đã tiếp nhận và giải quyết cho công dân 7.321 thủ tục hành chính thuộc danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu



gồm: Cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân: 6.012, Đăng ký thường trú: 399, Đăng ký tạm trú: 133, Khai báo tạm vắng: 3, Thông báo lưu trú: 189, Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 60, đăng ký khai sinh: 121, Đăng ký khai tử: 102, Đăng ký kết hôn: 70, Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em: 45, Liên thông đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: 4, Đăng ký biên động về quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận: 18, Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp: 103, Thay đổi chủ thẻ hợp đồng mua bán điện: 62.

Tiến độ cấp thẻ CCCD trên địa bàn: Đã cấp 127.715/126.748 thẻ CCCD (đạt 100,76%). Tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử: Đã tiến hành thu nhận 97.470/126.748 trường hợp (đạt 76,9%); Đã tiến hành kích hoạt 88.136/126.748 trường hợp (đạt 69,5%)

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ:** Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3193/KH-UBND ngày 14/9/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện; Phối hợp cập nhật các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch lên trên hệ thống số hoá của ngành du lịch; đồng thời phối hợp đưa sản phẩm du lịch lên sàn thương mại điện tử; thực hiện chuẩn hoá sử dụng hình ảnh, công nghệ số để giới thiệu các điểm đến, các tour tuyến du lịch, sản phẩm du lịch theo hướng dẫn của Sở Du lịch.

+**Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục:** Tiếp tục triển khai đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, các cơ sở giáo dục; Các trường học triển khai xét tuyển học sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển qua mạng... Sử dụng hồ sơ điện tử, dạy học trực tuyến qua Google meet, triển khai thư viện điện tử, số hoá dữ liệu cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập. 100% cơ sở trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành đồng bộ với dữ liệu cơ sở quốc gia.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế:** Triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD có gắn chip đã tích hợp BHYT, qua ứng dụng VNEID định danh mức độ 2, VSSID. Đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo điện tử lên cổng giám định BHYT phục vụ Đề án 06. Thực hiện thu phí không dùng tiền mặt 3 hình thức: POS, chuyển khoản, quét mã vuông QR. 100% cơ sở y tế có đầu đọc thẻ CCCD (21/21 đầu đọc). Cập nhật đầy đủ các mũi tiêm lên hệ thống và làm sách dữ liệu, ký hộ chiếu Vaccin. Sử dụng phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm, thống kê y tế, tiêm chủng mở rộng. Tạo lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân. Liên thông đơn thuốc lên cổng đơn thuốc quốc gia.

Triển khai thu phí không dùng tiền mặt: 12.311 lượt, trong đó thanh toán viện phí không dùng tiền mặt 9.648 lượt (chiếm tỷ lệ 78,4%). Số lượng bệnh nhân BHYT được tiếp đón bằng CCCD: 13.302 chiếm 95,6% so với số lượt khám bệnh BHYT trong kỳ.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực nghề nghiệp:** Tiếp tục công tác chuẩn hoá dữ liệu các nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý, trong đó tiến hành rà soát, cập nhật đối tượng bảo trợ xã hội và mã định danh vào phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội là 6.695 người, rà soát thông tin trẻ em, cập nhật mã định danh 30.181 trẻ em theo Đề án số 06 của Chính phủ, triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, Người có công qua thẻ ATM. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đã có tài khoản là 3.634/6.686 đối tượng, đạt tỷ lệ 54,35%, tổng số người có công đã có tài khoản là 210/331, đạt tỷ lệ 63,44%.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp:** Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cập nhật thông tin sản phẩm OCOP trên cổng thông tin thương mại điện tử sản phẩm OCOP (<http://ketnoiocop.vn>) đối với sản phẩm chả cá chiên, chả cá hấp của hộ kinh doanh Phạm Thị Thuận, thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Phú và sản phẩm trầm hương mỹ nghệ của Hợp tác xã Trầm Hương Vạn Thắng. Phối hợp với Bưu điện huyện, các địa phương đưa các sản phẩm đặc trưng của huyện như: Hải sản, chả cá, tỏi, trầm hương, nước mắm, bánh kẹo...lên các sàn thương mại điện tử.

Triển khai thực hiện việc cấp mã số vùng trồng đối với một số loại cây trồng chủ lực tại địa phương. Triển khai ứng dụng phần mềm Nhật ký sản xuất (FaceFarm) và Kế toán HTX nhằm hỗ trợ HTX sản xuất nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý sản xuất;

Triển khai hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng cài đặt và sử dụng “Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử” (gọi tắt là: CDT VN) để thực hiện việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên nhận, giấy chứng nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải:** Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các đường tỉnh lộ.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường:** Triển khai sử dụng phần mềm BASE để phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025; Sử dụng phần mềm khh.mplis thuộc phần mềm Hệ thống quản lý đất đai để triển khai các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực đất đai.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch:** Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1710/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện về việc số hoá dữ liệu Sổ hộ tịch giai đoạn 2022 - 2024 trên địa bàn huyện Vạn Ninh (giai đoạn 2). Tiếp tục triển khai số hoá dữ liệu hộ tịch, thực hiện chứng thực bản sao điện tử, triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu kết quả giải quyết TTHC vào Kho quản lý

dữ liệu kết quả giải quyết TTHC điện tử (đôi với các kết quả giải quyết TTHC mới hình thành); tạo lập và nộp hồ sơ lưu trữ điện tử; triển khai rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch tại địa phương; triển khai cấp bản sao trích lục hộ tịch/xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu theo quy định của Điều 13 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-BTP.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - kế hoạch:** Triển khai sử dụng các phần mềm như Tabmis, Pabmis, quản lý tiền lương, quản lý tài sản, đăng ký kinh doanh phục vụ tốt cho việc quản lý tài chính, ngân sách, đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện.

+ **Chuyển đổi số trong lĩnh vực nội vụ:** Triển khai thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử, thực hiện tạo lập hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm điện tử quản lý cán bộ, công chức, triển khai cập nhật dữ liệu CBCCVC lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu, số hoá tài liệu lưu trữ vĩnh viễn huyện giai đoạn 2022 - 2026.

- Ngành giáo dục tổ chức khai giảng năm học mới 2024 – 2025 và giảng dạy theo kế hoạch; triển khai tuyển sinh các lớp đầu cấp, thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tổ chức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 – 2025. Triển khai các bước tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh năm 2024 theo quy định.

- Trong tháng đã chi trả tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công với tổng số tiền: 1.168,519 triệu đồng, trong đó chi trợ hàng tháng cho 326 đối tượng, với số tiền: 1.465,389 triệu đồng, chi thân nhân liệt sĩ thọ từ 80 tuổi trở lên cho 42 đối tượng, với số tiền: 6,3 triệu đồng. Trong đó thực hiện chi trả qua tài khoản cho 213/326 đối tượng với số tiền: 775,686 triệu đồng, đạt 65%. Thực hiện tổng hợp và chi trả quà Quà Tỉnh tặng các đối tượng chính sách nhân dịp lễ Quốc Khánh 02/9 cho 1.238 suất với số tiền: 371,4 triệu đồng.

Thực hiện chi trả tiền trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trong tháng 9 và truy lĩnh tháng 7, tháng 8 với số tiền: 7.463,65 triệu đồng, trong đó: tiền trợ cấp hàng tháng cho 6.837 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền: 7.146,2 triệu đồng; trợ cấp mai táng phí: 32 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền: 314 triệu đồng; trợ cấp hàng tháng cho 23 lượt công dân thọ từ 100 tuổi trở lên với số tiền: 3,45 triệu đồng. Trong đó thực hiện chi trả qua tài khoản cho 3.391/6.837, đạt tỷ lệ 49,59%;

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 06 người.

- Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người. Trong tháng, toàn huyện ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết, tính từ đầu năm đến nay có 242 ca sốt xuất huyết; 15 ca sởi; 47 ca bệnh Tay- Chân-Miệng,

tính từ đầu năm đến nay 195 ca bệnh Tay-ChânMiệng, các loại dịch khác ổn định. Trong tháng đã thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho 06 cơ sở, lũy kế từ đầu năm đến nay được 38 cơ sở.

Tính đến nay toàn huyện tham gia BHYT 122.009/133.174 người, tỷ lệ dân số tham gia BHYT 91,62%, bằng 98,83% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh (101,93%). Số lao động tham gia BHXH bắt buộc 13.510 người, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc 19,24%, số lao động tham gia BHXH tự nguyện 1.455 người, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện 2,07%, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện 21,31%, đạt 92,87% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh (94,02%). Số lao động tham gia BHTN 12.872 người, tỷ lệ lao động tham gia BHTN 18,33%, đạt 98,76% kế hoạch.

## **6. Thanh tra - Tư pháp**

- Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân nhằm giải thích, hướng dẫn và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân; trong tháng đã tiếp 22 lượt công dân trình bày 22 vụ việc, với 22 người, nội dung liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ các dự án; tranh chấp đất đai, các tranh chấp, kiến nghị, dân nguyện, thỉnh cầu khác, qua đó đã xem xét, chỉ đạo giải quyết thấu tình đạt lý, đúng quy định.

Tiếp nhận 60 đơn (cấp huyện 32 đơn, xã 28 đơn), thuộc đơn phản ánh, kiến nghị; hiện nay các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang xem xét xử lý, hướng dẫn hoặc trả lời cho công dân theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật vào “ Ngày Pháp luật ” theo Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy trì việc hoạt động của các Tổ hòa giải ở cấp xã. Trong tháng, các tổ hòa giải ở cơ sở (xã Đại Lãnh) phát sinh 05 vụ việc hòa giải, kết quả 05/05 vụ việc hòa giải thành.

## **7. Nội vụ - Cải cách hành chính**

Tiếp tục giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức đúng theo quy định. Công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; tiếp tục phát huy các giải pháp, mô hình, sáng kiến cải cách hành chính đang triển khai trong năm 2024. Ban hành các Quyết định bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban chuyên môn huyện. Ban hành các Quyết định tiếp nhận và phân công 06 công chức hành chính trúng tuyển năm 2024; ban hành Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 01 cán bộ; Quyết định điều động viên chức dôi dư cục bộ của các Trường THCS trên địa bàn huyện năm 2024; ban hành Quy chế phối hợp giữa

UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thi “Dân vận chính quyền khéo” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian, đúng quy định, tránh tình trạng trễ hạn. Từ ngày 15/12/2023 đến nay, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trên Phần mềm Một cửa điện tử huyện là 3.466 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 2.474 hồ sơ (trong đó: 2.422 hồ sơ đã giải quyết trước hạn, 40 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 12 hồ sơ đã giải quyết trễ hạn, chiếm tỷ lệ **0,485%**; tổng số hồ sơ đang giải quyết là 992 hồ sơ.

## **8. Quốc phòng - An ninh**

- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm bảo vệ an toàn cho các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác Diễn tập PCTT-TKCN huyện Vạn Ninh năm 2024. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 theo quy định.

- Trong tháng, xảy ra 11 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 02 vụ so với tháng trước), đã điều tra làm rõ 02/11 vụ, 02 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 10 triệu đồng. Phát hiện, bắt 02 vụ, 02 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ: 26,4856g ma túy các loại và nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy. Xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, 17 đối tượng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” với tổng số tiền 19,5 triệu đồng, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 05 đối tượng.

Trong tháng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, 01 người bị thương (so với tháng trước giảm 01 vụ, giảm 03 người bị thương, số người chết không tăng không giảm), nâng tổng số tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay là 27 vụ (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước). Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đã lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 116 trường hợp, tạm giữ 47 phương tiện và 74 giấy tờ xe các loại, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 trường hợp với số tiền xử phạt 264,675 triệu đồng. Tước 20 giấy phép lái xe các loại.

## **9. Tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm**

### **9.1. Về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới**

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024. Kết quả thực hiện tính đến nay:

- Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã:

+ Hiện trạng nông thôn mới: 03 xã đạt chuẩn (Vạn Long, Vạn Phú, Vạn Hưng); 07 xã đạt 19 tiêu chí (Vạn Bình, Vạn Thắng, Vạn Lương, Vạn Thạnh, Vạn Khánh, Vạn Phước, Xuân Sơn); 01 xã đạt 18 tiêu chí (Vạn Thọ).

+ Hiện trạng nông thôn mới nâng cao: 02 xã đạt chuẩn (Vạn Phú, Vạn Hưng); 02 xã đạt 19 tiêu chí (Vạn Thắng, Vạn Bình).

+ Hiện trạng bộ tiêu chí huyện nông thôn mới: Đã đạt 4/9 tiêu chí (gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 6 về Kinh tế); chưa đạt 5/9 tiêu chí (gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục (chưa đạt chỉ tiêu 5.3), Tiêu chí số 7 về Môi trường (chưa đạt chỉ tiêu 7.2 và 7.4), Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống (chưa đạt chỉ tiêu 8.3), Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công (chưa đạt chỉ tiêu 9.3)).

## **9.2. Về thực hiện Chương trình phát triển đô thị:**

Tiếp tục tập trung triển khai các bước theo quy định để xây dựng Chương trình phát triển đô thị huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh)

Hiện nay, Huyện Vạn Ninh đang triển khai các bước lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Vạn Ninh, làm cơ sở để lập Chương trình phát triển đô thị của huyện. Sau khi Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Vạn Ninh đến năm 2045 được phê duyệt sẽ tiến hành lập Chương trình phát triển đô thị Vạn Ninh, khu vực dự kiến thành lập thị xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045, trong đó sẽ bao gồm những giải pháp cụ thể để đảm bảo đạt tất cả các tiêu chí đô thị loại IV.

Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong lập quy hoạch các Phân khu còn lại theo quy định.

## **9.3. Về thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực:**

Tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Vạn Ninh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Vạn giai đoạn 2021 - 2025. Ban hành Quyết định cử 01 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đi học lớp đại học.

## **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2024**

1. Phối hợp, chuẩn bị các nội dung phục vụ phục vụ kỳ họp thứ 22 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách tham gia xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường giải tỏa, tái định cư các trường hợp bị ảnh hưởng để thực hiện các dự án trên địa bàn trong và ngoài ngân sách đảm bảo theo quy định, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, các dự án được chọn chào mừng Đại hội đảng các cấp... Tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền người dân sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công dự án; đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

4. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; lấn chiếm đất, sử dụng đất, xây dựng không đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; tiếp tục triển khai công tác chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 và lập Kế hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh năm 2025. Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu, điểm dân cư trên địa bàn các đợt tiếp theo trong năm 2024.

5. Rà soát, bổ sung Phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế; tập trung xử lý theo quy định những trường hợp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện không đúng quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký kê khai ban đầu đối với chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản; triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.

6. Tập trung công tác theo dõi, hướng dẫn đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đăng ký xã đạt nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch và rà soát, đánh giá các tiêu chí triển khai Đề án xây dựng huyện Vạn Ninh đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai lập Quy hoạch chung đô thị mới Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà theo quy định. Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các sở ngành liên quan của tỉnh triển khai lập các quy hoạch phân khu trên địa bàn.

7. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2023 gắn với việc tăng cường kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản; tập trung giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện.

8. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ thuế nhất là nợ thuế nghĩa vụ tài chính đất đai.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở người và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Triển khai các biện pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội ( bắt buộc và tự nguyện ) trên địa bàn đạt theo chỉ tiêu giao.

10. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập cộng đồng. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm.

11. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các Quy hoạch, các dự án triển khai trên địa bàn; tuyên truyền các chính sách, quy định về đất đai, xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo kế hoạch.

12. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết các vụ việc đang thụ lý tại Tòa án nhân dân các cấp. Tập trung công tác thanh tra theo các Quyết định thanh tra đã công bố theo quy định; khẩn trương khắc phục các sai phạm sau kết luận các cuộc thanh tra.

13. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Rà soát, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. Tiếp tục theo dõi hướng dẫn của tỉnh để tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính cấp xã năm 2024. Triển khai các bước tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh năm 2024 theo quy định.

14. Tiếp tục triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân để thực hiện Chính phủ điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

15. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 theo kế hoạch. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, triển khai huấn luyện các lực lượng DQTV trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục tập trung triển khai công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

**Nơi nhận: (VBĐT)**

- UBND tỉnh Khánh Hòa (b/c);
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đoàn thể;
- Ban Biên tập Công TTTT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, các Phó CVP;
- Lưu: VT, CCV.

Dau/bc/thang 09\_2024

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Sơn**